

THÀNH PHỐ

# Chủ động trước mùa mưa bão



Thi công đê sông Trà Lý đoạn qua địa phận phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm nay, thành phố Thái Bình đã và đang tập trung chuẩn bị các phương án cụ thể. Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu

nan; quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều; chủ động phương án "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng". Dự án xử lý cấp bách một số tuyến kênh sạt lở và cứng hóa mặt đê tại những điểm xung yếu thuộc tuyến đê hữu Trà Lý đoạn qua thành phố với tổng mức đầu tư hơn 79,8 tỷ đồng,

gồm các hạng mục kè Nhân Thanh, Tiên Phong, Tam Lạc, Vũ Đông 1 và các hạng mục công trình đê dài trên 4,5km. Kỹ sư Mai Văn Duy, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Môi trường xanh Thái Bình cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa bão tại một số hạng mục, nhà thầu đang

đốc thúc các tổ đội nhân công tăng ca. Đến nay, các hạng mục kè đạt khoảng 65% và đê đạt khoảng 50% khối lượng công việc. Ông Phí Văn Dũng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình cho biết: Công trình đê, kè được đầu tư xây dựng đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho sản xuất, đời sống nhân dân, nhất là trong công tác phòng, chống lụt, bão. Bà con rất vui mừng, phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Hợp, tổ 2, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình chia sẻ: Trước đây tuyến đê hữu Trà Lý xuống cấp, ổ voi, ổ gà, không bảo đảm mùa mưa lũ, nhân dân sống ven đê rất lo lắng nhưng trong năm 2020 nhà nước triển khai làm đường đê, an toàn khi mùa mưa lũ về và làm tôn lên cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Cùng với việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống đê, kè, thì ngay từ đầu tháng 5, UBND thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng và sẵn sàng ứng phó kịp thời với bão, lũ, bảo vệ an toàn tính mạng con người, các công trình phúc lợi, tài sản, hoa màu của nhân

dân trong mùa mưa bão. Yêu cầu đặt ra là quán triệt đầy đủ và sâu sắc phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; huy động tất cả nội lực sẵn có tại địa phương để xử lý nhanh khi có sự cố ngay từ giờ đầu nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão, lũ gây ra; chủ động khắc phục hậu quả sau mưa, lũ, ổn định sản xuất, đời sống, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Xây dựng phương án hộ đê, phương án di dân vùng ngập lụt để tổ chức lực lượng canh đê 24/24 giờ trong các đợt mưa bão. Hướng dẫn nhân dân chủ động trong công tác phòng, chống, bố trí kinh phí đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm đúng theo yêu cầu. Một trong những giải pháp được thành phố đề cao là công tác giữ vững thông tin liên lạc. UBND thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng và sẵn sàng ứng phó kịp thời với bão, lũ, bảo vệ an toàn tính mạng con người, các công trình phúc lợi, tài sản, hoa màu của nhân

bảo vệ đê, vận hành đóng mở cống kịp thời; tuyên truyền, vận động các hộ dân ở những vị trí có nguy cơ sạt lở chủ động di dời. Các ngành tùy theo chức năng đều được giao nhiệm vụ cụ thể giúp thành phố chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để chủ động ứng phó với lụt, bão.

Ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm nay, Công ty đã triển khai tỉa cành cây, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chuẩn bị phương tiện, nhân lực sau khi bão đổ bộ vào để ra quân thu dọn cành cây, dựng lại cây gãy đổ, bảo đảm giao thông thông suốt; thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị sớm xanh, sạch, đẹp trở lại sau bão.

Với phương châm lấy phòng là chính, chính quyền và người dân thành phố đang gấp rút chuẩn bị nhân lực, vật lực và đề cao tinh thần sẵn sàng ứng phó với mưa bão nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn cao nhất cho người và tài sản.

MINH NGUYỄN

**Dự báo tình hình thiên tai năm 2020**

- Xuất hiện 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới\***
- Mùa Đông năm 2020-2021 khả năng bắt đầu sớm**
- Mùa mưa đến muộn, lũ tại các sông KV Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ở mức báo động 1, 2**
- Đồng lốc thường xuyên xuất hiện vào thời kỳ giao mùa**
- Hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016**
- Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm**

\*5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều ở Trung Bộ và phía Nam

https://infographics.vn

TTXVN

## NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN QUỲNH PHỤ

# Góp sức xây dựng quê hương



Cụ Vũ Văn Vy, hội viên Hội Người cao tuổi xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) ủng hộ gạo góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Tích cực hưởng ứng phong trào "Tuổi cao - gương sáng", thời gian qua, các cấp hội và hội viên người cao tuổi (NCT) huyện Quỳnh Phụ đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Trong những ngày có nước căng mình phòng, chống dịch Covid-19, bên cạnh việc thực hiện nghiêm chỉnh thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch, đã có hàng trăm hộ gia đình NCT huyện Quỳnh Phụ tự nguyện góp công sức tham gia trực chốt kiểm soát dịch của địa phương, đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm, hỗ trợ mua khẩu trang, góp sức phòng, chống dịch tại các điểm cách ly và chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng. Người dân thôn Sơn Đông, xã Quỳnh Giao mãi không quên những bao gạo nghĩa tình của cụ Vũ Văn Vy ủng hộ người nghèo trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Năm nay đã bước sang tuổi 96, mới khi trái gió trở trời, cụ Vy luôn đau mỗi vì những

vết thương từ thời kháng chiến chống Pháp. Nhưng khi biết dịch Covid-19 đe dọa cộng đồng, không góp được công sức, cụ đã cùng gia đình ủng hộ 2 tấn gạo cho Ủy ban MTTQ tỉnh và 1 tấn gạo cho người nghèo trong thôn để với bớt khó khăn trong mùa dịch. Cùng cụ Vy, nhiều hội viên NCT các địa phương trong huyện cũng tích cực ủng hộ cộng đồng chung tay đẩy lùi Covid-19 như cụ Bùi Quang Bằng, xã Quỳnh Thọ ủng hộ 100 chai nước sát khuẩn trị giá 15 triệu đồng, ông Mai Xuân Khôi, Chủ tịch Hội NCT xã Quỳnh Xá ủng hộ 12 triệu đồng...

Ông Phạm Văn Vịnh, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hội NCT huyện Quỳnh Phụ hiện có 38.574 hội viên, sinh hoạt tại 38 tổ chức hội cơ sở và 232 chi hội. Hướng ứng phong trào "Tuổi cao - gương sáng", Ban đại diện Hội NCT huyện Quỳnh Phụ đã tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở hội bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Thông qua việc tham gia góp ý kiến với

cấp ủy, chính quyền địa phương, luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu ủng hộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, tham gia công tác chính trị, xã hội... NCT huyện Quỳnh Phụ đã phát huy vai trò gương mẫu và uy tín của mình trên các lĩnh vực công tác, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tôn trọng, đánh giá cao, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Phong trào "NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" là một trong nhiều hoạt động để lại dấu ấn đậm nét thu hút đông đảo hội viên NCT huyện Quỳnh Phụ tham gia. Bên cạnh việc trực tiếp và gián tiếp tham gia lao động sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm tấm gương sáng cho con cháu, người dân học tập, noi theo, thông qua các công trình, phần việc cụ thể, mỗi cụ ông, cụ bà dù tuổi cao nhưng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động cộng đồng. Ông Bùi Hữu Thành, Chủ tịch Hội NCT xã An Vinh chia sẻ: Hội

NCT xã An Vinh có 1.223 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội. Khi địa phương về đích nông thôn mới tạo động lực rất lớn cho mỗi người dân thay đổi tư duy và hành động để củng cố và giữ vững những thành quả đạt được. 8/8 chi hội đều xây dựng các phong trào, hoạt động tích cực và hiệu quả như: phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư, duy trì tiếng kèn 3 phòng, lắp điện sáng trong khu dân cư, phân chia các đoạn đường để vệ sinh môi trường, tiết kiệm tiền để ủng hộ hội viên nghèo... Cũng như xã An Vinh, cảnh quan môi trường nông thôn mới được duy trì xanh, sạch, đẹp tại xã Quỳnh Thọ có một phần đóng góp rất lớn của hội viên NCT. Hàng năm, bên cạnh việc tham gia hưởng ứng tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", các chi hội NCT xã Quỳnh Thọ đều nhận trồng và chăm sóc đường hoa trên các trục đường giao thông và vườn hoa trung tâm xã. 6 năm qua, các cụ trong chi hội NCT thôn Hồng Thái đã trồng và chăm sóc trên 200 cây keo lá tràm tạo cảnh quan, bóng mát cho cộng đồng. Bên cạnh đó, hàng tháng, Hội NCT xã Quỳnh Thọ đều tổ chức ngày lao động xã hội chủ nghĩa vệ sinh đường làng, ngõ xóm nêu cao tinh thần gương mẫu, xung kích, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Góp màu xanh xây dựng quê hương, hàng năm, tham gia hưởng ứng tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", NCT toàn xã đã trồng và chăm sóc trên 52.000 cây các loại...

Thời gian tới, Hội NCT huyện Quỳnh Phụ tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, công trình, phần việc của NCT chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, hỗ trợ NCT, triển khai hiệu quả các nội dung Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2012 - 2020.

TRINH CƯỜNG

## THÁI THỤY

# Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy đã tập trung lực lượng, phương tiện ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, qua đó nhằm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Quốc lộ 37B đoạn từ xã Thái Thọ đến thị trấn Diêm Điền là tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn huyện. Hàng ngày, trên tuyến đường này luôn có rất đông người và phương tiện qua lại. Công an huyện Thái Thụy xác định đây là tuyến giao thông cần tập trung tuần tra trên đợt ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ lần này. Vào đầu buổi sáng, trên tuyến quốc lộ 37B đoạn qua xã Thái Thượng đã có một tổ tuần tra, kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện làm nhiệm vụ. Sau hơn 1 giờ lập chốt kiểm soát tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng hàng chục phương tiện để kiểm tra. Ông Phạm Đức Miên (xã Thái Xuyên) là một trong nhiều lái xe mô tô được lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Mặc dù lúc đầu hơi bất ngờ về việc kiểm tra này nhưng khi được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tuyên truyền về đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nên ông Miên đã hiểu và vui vẻ chấp hành. Ông Miên cho biết: Việc dừng phương tiện và kiểm tra giấy tờ của lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện chỉ mất vài phút nên tôi không thấy phiền hà. Tôi nghĩ việc thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ giúp người dân nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn

người dân đồng thuận với việc lực lượng cảnh sát giao thông mở đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Anh Nguyễn Văn Kiên, lái xe ô tô từ quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) sang huyện Thái Thụy để thăm người thân cho biết: Qua theo dõi các phương tiện truyền thông đưa tin về đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nên mỗi khi lái xe tôi đều mang đầy đủ các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới... Vì thế, khi qua chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy, tôi đã xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan. Tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ việc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông. Tôi cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần xử lý triệt để những trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy để tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài tuyến quốc lộ

37B, những ngày qua Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện Thái Thụy còn lập nhiều chốt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông quan trọng qua địa bàn như: quốc lộ 39 và 37; các tuyến đường tỉnh ĐT.456, ĐT.461, ĐT.459, ĐT.455; tuyến đường huyện ĐH.91 và các tuyến đường liên xã. Trong đó, đã thực hiện việc kiểm tra các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhất là tập trung vào kiểm tra các phương tiện ô tô vận tải hành khách, xe ô tô tải, xe ô tô con, xe container, xe mô tô. Theo Thượng úy Phạm Ngọc Chung, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện: Thực hiện kế hoạch ra quân tổng kiểm soát các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 15/5 đến ngày 10/6, Đội đã tuần tra, xử lý 305 trường hợp vi phạm, trong đó có một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 62 phương tiện, tước 16 giấy phép lái xe. Tổng số tiền xử phạt gần 200 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy phép lái xe, đăng ký xe, không có

giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới...

Cũng theo Thượng úy Phạm Ngọc Chung: Đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lần này đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phát hiện các lỗi không thể hiện ra bên ngoài như: người điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe, không mang đầy đủ giấy tờ và có các hành vi buồn lậu, chờ hàng cấm, vận chuyển ma túy... Những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện sẽ tiếp tục huy động lực lượng, trang thiết bị thực hiện nghiêm việc tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông, tập trung xử lý những lỗi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm... Việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện được thực hiện theo đúng quy trình công tác, bảo đảm an toàn và không để việc kiểm soát làm ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên đường.

TRẦN TUẤN



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ.